

## THÔNG BÁO

### KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

-----

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ngày 18 tháng 02 năm 2021, sau khi nghe báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và thống nhất kết luận:

**1. Về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến**

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo Tết cho nhân dân, đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Tuy nhiên, tình trạng đốt pháo trong nhân dân vẫn còn xảy ra trong dịp Tết; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cả về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Chư Puh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc ngay từ đầu năm mới; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề thực hiện các chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

**2. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh**

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng tham gia chống dịch, nhất là các lực lượng trực tiếp nơi tuyến đầu thời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đến nay tạm thời đã kiểm soát được tình hình dịch Covid-19.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh* và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; nắm vững các quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ. Kết quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu sẽ là cơ sở để đánh giá công tác cán bộ.

Tăng cường công tác quản lý hành chính, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức khai báo y tế đối với người dân, các chuyên gia, người nước ngoài đến tỉnh tham quan, học tập, công tác, lao động, nhất là từ vùng có dịch. Nhanh chóng phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, khẩn trương truy vết thần tốc, khoanh vùng, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm điều trị và thực hiện nghiêm việc cách ly đảm bảo thời gian theo quy định để dập dịch.

Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động các cơ sở kinh doanh, người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch "*đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế*"; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, không khai báo y tế theo đúng quy định.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh và trong trạng thái bình thường mới; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, có phương án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép", hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Chỉ đạo cơ quan có liên quan thực hiện việc mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch từ các nguồn tài trợ theo đúng quy định.